

Số: 158 /BC-HĐND

Bình Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2023

## BÁO CÁO

**Thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 và phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra các Báo cáo số 397/BC-UBND ngày 6/7/2023 của UBND huyện về Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (viết tắt Báo cáo 397); Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 6/7/2023 về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (viết tắt Báo cáo 399), cụ thể như sau:

### 1. Đối với Báo cáo 397

#### a) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội chính, tổ chức nhà nước và quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Thực hiện 03 cuộc thanh tra tại 03 đơn vị, đã hoàn thành 02 cuộc thanh tra, đang thanh tra 01 cuộc.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nề nếp; 6 tháng đầu năm 2023 đã tiếp 88 lượt/136 người với 85 vụ việc (có 01 đoàn đông người/33 người/01 vụ việc). Trong kỳ đã tiếp nhận 494 đơn/451 vụ việc, kỳ trước chuyển sang 3 đơn/ 3 vụ việc, tổng số đơn phải xử lý 497/954 vụ việc Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, yêu cầu kiến nghị tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, UBND xã với 285/445 vụ việc, cụ thể:

+ Chủ tịch UBND huyện đã giải quyết 26/32 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,3% (trong đó khiếu nại 4/9 đạt 44,4%, không có tố cáo). Còn 6 vụ đang tiếp tục giải quyết.

+ Chủ tịch UBND cấp xã đã giải quyết 259/413 vụ việc, đạt tỷ lệ 62,71% (trong đó khiếu nại 5/6 vụ việc đạt 83,3%, không có tố cáo). Còn 154 vụ việc đang tiếp tục giải quyết.



- Kịp thời triển khai, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết của HĐND đề ra trên các lĩnh vực. Công tác bổ nhiệm, điều động, chuyển chuyển cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công việc của các cơ quan, đơn vị; công tác cải cách hành chính, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đạt được nhiều kết quả.

- Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác tuyển quân thực hiện đạt 100% chỉ tiêu trên giao; công tác xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập được triển khai đảm bảo kế hoạch. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 22 vụ, chết 08 người, bị thương 22 người (*Sơ với cùng kỳ năm trước: giảm 04 vụ (22/26), giảm 16 người chết (08/24), tăng 05 người bị thương (22/17)*). Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và xác thực định danh điện tử mức 2 trên địa bàn huyện, đã thu nhận 10.260 hồ sơ cấp CCCD và 25.728 hồ sơ xác thực định danh điện tử mức 2.

#### b) Tồn tại, hạn chế

Ban Pháp chế thống nhất với những đánh giá về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân nêu trong Báo cáo 397, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung đề nghị UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết và có giải pháp khắc phục trong thời gian đến: Thực hiện các kết luận thanh tra chưa kịp thời, còn nhiều vướng mắc; việc tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, kéo dài, có chiều hướng ngày càng gay gắt hơn; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện còn hạn chế; nhiều vụ, việc vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm; công tác cải cách hành chính chưa chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; tình trạng xe quá tải, quá khổ vẫn còn xảy ra; tai nạn giao thông chưa được kiểm chế; việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tỷ lệ giải quyết đơn thư của công dân còn thấp. Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ chưa cao, chưa sâu sát, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chưa mạnh dạn trong công tác tham mưu.

#### c) Kiến nghị

Để đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần đánh giá, bổ sung một số nội dung sau:

- Cần làm rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 để có biện pháp tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến.



- Làm rõ số liệu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (như nội dung, số lần, số lượt, số người tham dự...) để có cơ sở đánh giá, nhận định toàn diện về công tác này.

- Cần làm rõ trách nhiệm của địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết, xử lý việc tập trung đông người; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

d) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời đề nghị UBND huyện nghiên cứu tập trung chỉ đạo, điều hành một số nội dung sau:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, phòng, ban trực thuộc và UBND cấp xã; chú trọng công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có); nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận chính quyền.

- Tiếp tục thực hiện việc điều chuyển công chức theo quy định; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; theo dõi và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên và đột xuất trong 6 tháng cuối năm 2023.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch đề ra. Tập trung rà soát công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện.

- Tăng cường chỉ đạo giải quyết đơn thư; giải quyết hiệu quả các vụ, việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, quan tâm ưu tiên giải quyết các vụ, việc tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm; giải quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND cấp xã. Tiếp tục chỉ đạo đấu tranh, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).

- Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra xử lý, kết thúc các vụ án đã khởi tố, các vụ án mới phát sinh; thực hiện



thường xuyên, chuyên sâu kế hoạch phòng, chống cháy nổ; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn huyện

## **2. Đối với Báo cáo 399**

### **a) Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2023**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2023, nhấn mạnh một số nội dung sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện luôn bám sát chương trình, kết luận của Huyện ủy; các chỉ tiêu, kế hoạch HĐND huyện giao; ý kiến chỉ đạo của cấp trên; bám sát chương trình công tác và quy chế làm việc của UBND huyện. Chủ động đề ra các giải pháp phù hợp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tế của huyện; kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm và công việc của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, chỉ đạo triển khai thực hiện và thể chế hóa các văn bản, quy định, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đô thị được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, trấn Châu Ổ đến nay đã đạt 52/59 tiêu chí đô thị loại IV. UBND huyện đã chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ phát triển đô thị, xây dựng huyện Bình Sơn thành Thị xã trực thuộc Tỉnh như: quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận, quy hoạch chung đô thị Bình Sơn, đề án phân loại đô thị Bình Sơn, đề án thành lập Thị xã Bình Sơn; tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sớm đưa huyện Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

Bám sát và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp, giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định; phối hợp vận động, giải thích, giải quyết các vướng mắc về bồi thường, tái định cư tại các dự án trên địa bàn huyện...; huy động cả hệ thống chính trị, động viên nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

### **b) Tồn tại, hạn chế**

Ban Pháp chế HĐND huyện thống nhất và chia sẻ với những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo 399, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau: Công tác phối hợp, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng việc xem xét, giải quyết một số nội dung kiến nghị của cử tri, của HĐND huyện có lúc chưa kịp thời, chưa thấu đáo và dứt điểm; nguồn lực đầu tư của huyện còn hạn chế nên một số nội dung kiến nghị chưa thể đáp ứng hết nguyện vọng của cử tri; công tác phối



hợp cung cấp thông tin cho các bên liên quan còn chậm. Trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, trong thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao, công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, chưa mạnh mẽ trong thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra một số trường hợp đuối nước ở trẻ em.

### **c) Kiến nghị**

Nhằm giúp cho quá trình theo dõi, giám sát của HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND và quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND huyện: Cần đánh giá rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể cơ quan, đơn vị và cá nhân lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức nào nào chưa tích cực, còn hạn chế trong việc tham mưu để xem xét, giải quyết một số nội dung kiến nghị của cư tri, HĐND huyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu tích cực trong việc phối hợp cung cấp thông tin; tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chưa cao, chưa sâu sát, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

### **d) Về nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023**

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời, kiến nghị UBND huyện nghiên cứu, quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

- Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả, khắc phục được những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân hạn chế đã nêu trong các báo cáo nhằm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất.

- Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức công vụ.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để người dân kịp thời nắm bắt, hiểu đầy đủ và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có kế hoạch và biện pháp kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư, xây dựng; đánh giá năng lực các nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình, khắc phục những hạn chế, tồn tại, sai phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và lãng phí vốn đầu tư.

- Nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý kịp thời cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị chậm trong tham mưu hoặc để xảy ra vi phạm pháp luật trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Có biện pháp hữu hiệu để khắc phục những tồn tại, bất cập trong việc thực hiện cải cách hành chính.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện.

Ban Pháp chế HĐND huyện kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.HĐ

TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN



Lê Nguyễn Thanh Tùng